
๑ 

 

รายงานการประชุมผู�บริหารหัวหน�าส�วนราชการ 
หัวหน�าฝ�ายในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
วันศุกร�ที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห�องประชุมธรรมป2ญญา  ชั้น ๒ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
----------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 
  ๑.นายบรรเจิด   ภูสมศรี   รอง ป.อบจ. ปฎิบัติหน�าที่ นายก อบจ.ชร. ประธานฯ 
  ๒.นางนุชนารถ   วดีศิริศักดิ์  รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 
  ๓.นางอนงค)      เยาว)ธาน ี  ผู�อํานวยการกองคลัง 
  ๔.ดร.เกียรติคุณ    จันแก*น  ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ 

๕.นางนภาภัณฑ)  ต*วนชะเอม  ผอ.กองแผนและงบประมาณ 
  ๖.นางทัชชา      สามัคคีนิชย)  ผอ.กองป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗.นางศศิธร      ดวงใจประเสริฐ  ผอ.กองพัสดุและทรัพย)สิน 
  ๘.นายสมศักดิ์     ไชยชมภู  ผอ.กองกิจการสภา 
  ๙.นายนรินทร)     หล�าตัน   ผอ.ส*วนพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
  ๑๐.นางสาวไพรวรรณ)  อารีย)  หน.ฝDายสรรหาและบรรจุแต*งตั้ง รก. ผอ.กจ.  

๑๑.นางรัชนี       ชูบุบผา   หัวหน�าฝDายส*งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
๑๒.นายทรงวุฒิ    พุทธิสกุลชัย  หัวหน�าฝDายวินัยและส*งเสริมคุณธรรม 

  ๑๓.นางสาวสุพิน  สมบูรณ)ชัย  หัวหน�าฝDายการเงิน 
  ๑๔.นางสาวอัมไพวรรณ  มณี  หัวหน�าฝDายบัญช ี
        ๑๕.น.ส.บุญญาพร  นาคนิล  หัวหน�าฝDายตรวจติดตามและประเมินผล  
  ๑๖.นางสาวปราณปรียา  โพธเิลิศ  หัวหน�าฝDายงบประมาณ 
  ๑๗.นางาสาวชฎากาญจน)  สริุนทร)  หัวหน�าฝDายจัดหาพัสด ุ
  ๑๘.นายพิสษิฐพงษ)   ปFญญาอินทร)  หัวหน�าฝDายเคร่ืองจักรกล 
  ๑๙.พ.จ.อ.ทวีป   เชี่ยวสุวรรณ  หัวหน�าฝDายป6องกันฯ 
  ๒๐.นางจิตรา     กาว ี   หัวหน�าฝDายประชุมสภาฯ 
  ๒๑.นางสายสมร  ชื่นใจ   หัวหน�าฝDายกิจการสภา อบจ. 
  ๒๒.นายไพรัช     โจลัตสาห)กุล  หัวหน�าฝDายก*อสร�างและซ*อมบํารุง 
  ๒๓.นางนัทธยภรณ)   เจี่ยงเพ็ชร)  นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รก. 
       หน.ฝDายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม 
  ๒๔.นายดรุณพัฒน)   อินดี   หัวหน�า สป.อบจ. เลขานุการ 
  ๒๕.นางสาวพิมณพรรธน)   จนิดาขัด หัวหน�าฝDายบริหารงานท่ัวไป/ ผู�ช*วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

/ผู�ไม�มาประชุม... 
 



๒ 

 

ผู�ไม�มาประชุม 
  ๑.นางสายสมร   ทิพย)โพธิ ์  หัวหน�าฝDายนิติการและการพาณิชย) (ติดราชการ) 
  ๒.นายประจวบ   สายเมืองนาย  หัวหน�าฝDายสํารวจ   (ติดราชการ) 

๓.นายอดิศร     กาจินา   หัวหน�าฝDายทะเบียนพัสดุฯ  (ติดราชการ) 
๔.นางสาววรรณพัชร  จินดาขัด  หัวหน�าฝDายนโยบายและแผน   (ติดราชการ) 

  ๕.นางเชิดทรง   ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน�าฝDายพัฒนาอาชพีฯ   (ติดราชการ) 
  ๖.นางสายใจ    ไปรเวท   หัวหน�าฝDายจัดเก็บรายได�   (ติดราชการ) 
ผู�เข�าร�วมประชุม 
  ๑.นายวีระยุทธ    คีลาวงค)  รอง ผอ.รร.อบจ.    (แทน ผอ.รร.อบจ.) 
  ๒.นางวิลาวัลย)    วงค)แก�ว  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (แทน หน.ฝDายทะเบียนพัสดุ) 
  ๓.นางรุ*งนภา พัวนุกุลนนท)  นิติกรชํานาญการ   ( แทน หน.ฝDายนิติกร) 
  ๔.น.ส.ธัญญพัทธิ์  ศิจิตต)   นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ 
  ๕.น.ส.ศุภิดา       เวียงเงิน  เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าที่
นายกองค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย เปOนประธานการประชุมผู�บริหารหัวหน�า
ส*วนราชการ หัวหน�าฝDายในสังกัดองค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย ประจําเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ�งให�ที่ประชมุทราบ 
ประธานฯ  ๑.การจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐                 

ท่ีผ*านมา ซ่ึงการจัดงานเปOนไปด�วยความเรียบร�อย และจังหวัดได�ชมเชยทางองค)การ
บริหารส*วนจังหวัดเชียงรายที่ได�ให�การช*วยเหลือการจัดงานเปOนไปด�วยความเรียบร�อย 
สมพระเกียรติ 

  ๒.โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง บทบาทองค)การบริหารส*วนจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร)ชาติ ณ องค)การบริหารส*วนจังหวัดกระบี่ ในส*วนของ สมาชิก
สภา อบจ.ได�อนุมัติให�เดินทางไปราชการแล�ว ในส*วนของข�าราชการจะให�โควต�า
หัวหน�าส*วนราชการ และหัวหน�าฝDาย หากท*านใดติดภารกิจไม*สามารถจะเข�าร*วมได� 
สามารถส*งผู�แทนได� และในการปฏิบัติงานขอให�มีหัวหน�าส*วนประจํากอง/สํานัก ๑ 
ท*าน หรือ หัวหน�าฝDายรักษาราชการแทน  

  ๓.การจัดงานลอยกระทง ทางจังหวัดได�ประชาสัมพันธ)ให�ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย*างเคร*งครัด ซ่ึงได�มอบหมายให�กองป6องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะการปล*อยโคมลอย ได�มีการกําหนดช*วงเวลา จึงขอให�ถือปฏิบัติโดย
เคร*งครัด 

  ๔.ได�รับนโยบายจากท*านผู�ว*าราชการจังหวัด ในการจัดงานประชารัฐ เปOนการ
จําหน*ายสินค�า ผลิตภัณฑ)ของประชาชน ซ่ึงท*านผู�ว*าฯ มีนโยบายให�ทาง อบจ.เชียงราย 
จัดตลาดจําหน*ายสินค�า OTOP ของกลุ*มอาชีพต*างๆ ณ บริเวณศาลากลางหลังเก*า 
ขอให�กองส*งเสริมฯ กําหนดรูปแบบการจัดงาน ขอให�มีการกําหนดช*วงระยะการจัด
งานที่แน*นอน อาจจะเปOนทุกวันศุกร) หรือ เดือนละ ๑ ครั้ง ขอให�กําหนดข้ึนมาเพื่อให�
มีการดําเนินการอย*างสมํ่าเสมอ 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา 
ประธานฯ   เปOนการรับรองประชุมคร้ังที่ ๑๐ /๒๕๖๐ วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 

๑๓.๓๐ น. ณ ห�องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น ๒  ในรายละเอียดของรายงานการประชุม 
ขอให�ท่ีประชุมได�พิจารณา และหากท*านเห็นว*ามีข�อความใดท่ีไม*ถูกต�องและสอดคล�อง
กับข�อเท็จจริงขอให�แจ�งฝDายเลขาเพื่อจะดําเนินการแก�ไข  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เสนอในที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ประธานฯ    ขอเชิญกองป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผอ.กองป6องกันฯ  ในส*วนท่ีแจ�งให�ทราบ อบจ.เชียงราย ได�ประกาศแผนอัตรากําลัง ๓ ปU (พ.ศ.

๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓) ในส*วนท่ีได�เสนอเพิ่มเติมกรอบงานเดิมมี ๒ งาน คือ  
๑.ฝDายป6องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด�วย งานป6องกันและบรรเทา

สาธารณภัย , งานรณรงค)การป6องกันภัย , งานบรรเทาสาธารณภัย ,งานศูนย)ควบคุม
ระบบโทรทัศน)วงจรปXด (CCTV) และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย  

๒.ฝDายสงเคราะห)และฟ\]นฟูผู�ประสบภัย ประกอบด�วย งานช*วยเหลือ
ผู�ประสบภัย , งานสงเคราะห)และฟ\]นฟูผู�ประสบภัย , งานฟ\]นฟูบูรณะสิ่งก*อสร�าง
สาธารณประโยชน) , งานการบริหารจัดการระบบ EMS และการสื่อสาร และงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย 

ประธานฯ  ขอฝากกองป6องกันฯ เร่ืองกิจกรรมต*างๆ ตามที่จังหวัดเรียกระดมพลในเชิง
โครงการบูรณาการ ไม*ว*าจะเปOนงานด�านยาเสพติด หรืออาชญากรรมต*างๆ ส*วนใหญ*
เปOนการแจ�งทางโทรศัพท) ขอให�จัดส*งบุคลากรเข�าร*วม ซ่ึงเปOนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
บ*อยครั้ง และเพื่อให�ทุกภาคส*วนได�มีส*วนร*วม เกิดความพร�อมเพรียงกัน 

  เชิญ ผอ.กองคลัง ครับ 
ผอ.กองคลัง  กองคลังขอแจ�งยอดสถานะการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประมาณ

การรายรับ ๙๒๘ ล�าน ซ่ึงได�รับเงินอุดหนุนและเงินรายได� ๗,๙๙๘,๒๐๐ กว*าบาท เบิก
ตัดปUกรณีก*อหนี้ผูกพัน ๒๐๙ โครงการ เบิกจ*ายแล�ว ๘๓ โครงการ คงเหลือ ๑๒๖ 
โครงการ เปOนจํานวนเงิน ๑๗๒,๙๗๐,๓๐๕ บาท ส*วนกรณีไม*ก*อหนี้ผูกพัน ๓๓ 
โครงการ เปOนเงิน ๑๐๗,๔๐๒,๕๒๐ขณะนี้ยังไม*ได�ดําเนินการ คาดว*าทางกองพัสดุจะ
ได�ดําเนินการให�เสร็จสิ้นค*ะ ขอบคุณค*ะ 

 ประธานฯ  ปUนี้ถือว*าสถานะการคลังมีความคล*องตัวท่ีดี ขอให�ทุกกองวางแผนการเร*งรัด
จัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบพัสดุฯ  

  เชิญสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครับ 
ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  ในส*วนของสํานักการศึกษาฯ มีเร่ืองรายงานแจ�งในที่ประชุมทราบ ในช*วง

เดือนตุลาคม เปOนงานพระราชพิธีเปOนส*วนใหญ* ปUนี้ไม*ได�ร*วมงานลอยกระทงเนื่องจาก
จังหวัดเชียงรายไม*มีการจัดงาน ต�นปUงบประมาณ สํานักการศึกษาฯ ได�ให�เจ�าหน�าที่  
ทุกส*วนได�สํารวจด�านครุภัณฑ)และสิ่งก*อสร�าง รวมถึงพัสดุที่มีอยู*ว*ามีการชํารุดหรือ
พร�อมท่ีจะจําหน*าย ขณะน้ีอยู*ระหว*างช*วงดําเนินการ ในส*วนที่จะได�เร*งดําเนินการ            
ในปUน้ี ได�มอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีวางแผน เร่ืองหมวดที่ดินและสิ่งก*อสร�าง และในปU 
๒๕๖๑ ทาง จ.เชียงราย เปOนเจ�าภาพการจัดการแข*งขันกีฬาแห*งชาติ ซ่ึงต�องมีการ
ปรับปรุงเรื่องของสถานที่ ในเบ้ืองต�นวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท*านผู�ว*าฯ จะได�มี
การประชุม และมีการดูความพร�อมของสถานท่ี 



๔ 

 

ประธานฯ  ขอให�ทางสํานักการศึกษาฯ ได�จัดเตรียมข�อมูลท่ีจะได�ดําเนินการปU ๒๕๖๑ 
ส*วนท่ีขาดเหลือให�นําเรียนในที่ประชุม เพื่อให�การดําเนินการมีประสิทธิภาพ 

ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  ขอเพิ่มเติมรายละเอียด ในการตรวจความพร�อมของสนามรอบแรก ได�รับ
หนังสือมาว*าจะต�องมีการปรับปรุงด�านใดบ�าง ซ่ึงต�องใช�งบซ*อมแซมในส*วนที่มีครับ 

ประธานฯ  เชิญกองการเจ�าหน�าท่ีครับ 
หน.ไพรวรรณ (รก.ผอ.กจ)  กองการเจ�าหน�าท่ีมีเรื่องแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ คือ 
  ๑.ปฏิทินและข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีงานและเลื่อนข้ัน

เงินเดือนของข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง อบจ.เชียงราย ครั้งท่ี ๑                   
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ขณะนี้อยู*ระหว*างการจัดทําบันทึกข�อตกลง
รอบใหม* ซ่ึงบางกองได�จัดส*งให�กองการเจ�าหน�าที่แล�ว และขอเร*งรัดให�กองท่ีเหลือ
ดําเนินการจัดส*งด�วยค*ะ 

  ๒.ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอ
ขอรับ เ งินรา งวั ลประจํ าปU  อบจ . เชี ย ง ราย  ประจํ าปU งบประมาณ ๒๕๖๐                             
ซ่ึงคณะกรรมการได�มีการประชุมการพิจารณาจ*ายเงินและจะได�นําเข�าที่ประชุม ก.จ.จ. 
เพื่อพิจารณาภายในเดือนนี้ ซ่ึงมีคะแนนดังน้ี 

  มิติที่ ๑ ด�านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการได� ๓๐ คะแนนเต็ม 
  มิติที่ ๒ ด�านคุณภาพการให�บริการ ได� ๒๕ คะแนน  
  มิติท่ี ๓ ด�านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ จาก ๑๕ คะแนน ได� ๑๒ 

คะแนน ส*วนที่ขาดคือการประหยัดพลังงานค*ะ 
  มิติที่ ๔ ด�านการพัฒนาองค)กรได� ๒๐ คะแนนเต็ม  
  ในส*วนของ LPA ได� ๑๐ คะแนน  รวมทั้งสิ้น ๙๑ คะแนน  
  ขอเพิ่มเติมในการประชุม ก.จ.จ. เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ*านมา 

ประธานฯ ก.จ.จ. มีข�อท�วงติงวาระการประชุม ก.จ.จ.เก่ียวกับวันลา เช*น ข�าราชการ              
ท่ีลาไปต*างประเทศต�องรายงานให�ผู�ว*าราชการจังหวัดทราบ ซ่ึงท่ีผ*านมาถ�ามีการลาไป
ต*างประเทศไม*มีการรายงานให�ทราบ และหากลาไปต*างประเทศต�องมีการรายงาน
ก*อนไป ในเร่ืองการลาออกจากราชการ ของข�าราชการและพนักงานจ�างใช�แบบ
เดียวกันโดยอนุโลมซ่ึงตามหลักเกณฑ)ต�องยื่นก*อนไม*น�อยกว*า ๓๐ วัน ซ่ึงจะมีหนังสือ
แจ�งมาอีกครั้งค*ะ 

ประธานฯ  ในการลาออกไปประกอบอาชีพ ไม*ได�อยู*ตามเง่ือนไข แต*การลาไปลงสมัคร
เลือกตั้งทางการเมือง หรือการบรรจุ ต�องเปOนไปตามระเบียบฯ ขอฝากกองการ
เจ�าหน�าที่และส*วนราชการอ่ืนให�ถือปฏิบัติโดยเคร*งครัดและให�เปOนไปตามเงื่อนไข 

  เชิญกองแผนและงบประมาณครับ 
ผอ.กองแผนฯ  กองแผนฯ ขอแจ�งให�ทราบ คือ 

๑.การประกาศใช�แผน อบจ.เชียงราย ประจําปUงบประมาณ ๒๕๖๑ ซ่ึงได�
ดําเนินการเรียบร�อยแล�ว และได�ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  

  ๒.การจัดทําร*างแผนพัฒนาท�องถ่ิน ๔ ปU (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) 
เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากมีการตรวจสอบโครงการที่บรรจุอยู*ใน
แผนพัฒนา ๔ ปU มีข�อความบางรายการที่เปOนประเด็นสาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลง               
จึงจําเปOนต�องมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ทางกองแผนฯ ได�ประสานเปOนหนังสือเพื่อจะได�
ประชุมซักซ�อม กองส*งเสริมฯได�มีการดําเนินไปแล�วเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ในวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เปOนของสํานักการช*าง เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐น.        



๕ 

 

ช*วงบ*ายเปOนสํานักการศึกษาฯ และ รร.อบจ.เชียงราย เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
นอกน้ันจะเปOนวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะมีสํานักปลัดฯ , กองกิจการสภาฯ , 
กองแผนฯ ,กองคลัง ,กองป6องกันฯ , กองพัสดุฯ และกองการเจ�าหน�าที่ ปฏิทินที่
กําหนดไว�คร*าวๆ การถ*ายทอดความรู�วันที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกสํานัก/กอง 
รวบรวมรายละเอียดส*งให�กองแผนฯ ภายในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กองแผน
รวบรวม/วิ เคราะห)วัน ท่ี  ๑๑-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดส* งร* างแผนฯให�
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯภายในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ตรวจสอบความถูกต�องของร*างแผนฯ วันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
จัดส*งร*างแผนให�คณะกรรมการพัฒนา อบจ.เชียงราย และประชาคมท�องถ่ินตาม
สัดส*วน อบจ.เชียงราย พิจารณาร*างแผนฯ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.เชียงราย และประชาคมท�องถ่ิน เพื่อพิจารณาร*าง
แผนฯ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู�บริหาร อบจ.เชียงราย พิจารณาอนุมัติแผนฯ 
และประกาศใช� ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตรวจสอบความถูกต�องของแผนฯ 
และจัดทํารูปเล*มส*งประกาศไปสํานัก/กอง คณะกรรมการทุกคณะ ประชาคมท�องถ่ิน
ตามสัดส*วน ภายในวันท่ี ๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  

  ๓.การประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย 
พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) ซ่ึงได�จัดทําเปOนรูปเล*มเรียบร�อยแล�ว และได�ประกาศ
วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  

รองฯนุชนารถ  ในการประชุมแต*ละกองน้ัน ผู�เข�าร*วมประชุมประกอบด�วยใครบ�าง 
ผอ.กองแผนฯ  ขณะน้ีได�จัดทําแบบตอบรับไปด�วย ว*ามีใครท่ีจะเข�าร*วมประชุม ทาง ผอ.กอง 

ได�ส*งเจ�าหน�าท่ีที่ได�จัดทําแผนฯ ในกอง เข�าร*วมประชุม ค*ะ 
รองฯนุชนารถ  ปFญหาประเด็นที่ต�องเปลี่ยนแปลงคืออะไร 
ผอ.กองแผนฯ  ในเร่ืองของบางครั้ง ในงบประมาณท่ีตั้งไว�น�อยกว*างบประมาณท่ีอยู*ในแผนฯ  

กรณีที่งบประมาณของแผนฯ มีมาก และงบในข�อบัญญัติน�อยไม*ต�องทําอะไร แต*ถ�า
งบประมาณในแผนฯ มาก แต*ในแผนฯมีน�อย และไปทําในข�อบัญญัติมาก ต�องมีการ
เปลี่ยนแปลง และประเด็นเป6าประสงค)ของโครงการ เช*น โครงการฯ มี ๑๘ รุ*น แต*
เหลือเพียง ๑๕ รุ*น จํานวนลดลงต�องเปลี่ยนแปลง และประเด็นการเพิ่มเติมข้ึนต�อง
เปล่ียนแปลงเช*นกัน จึงขอฝากทุกกอง/สํานัก ให�ความสําคัญในการจัดทําแผนฯ เปOน
ลําดับต�นๆ ในปUต*อไป เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพค*ะ 

ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  ในส*วนสํานักการศึกษาฯ ได� ซักซ�อมแนวทางเพื่อหารือกับเจ�าหน�าที่                  
ในประเด็นปFญหาต*างๆท่ีพบ 

รองฯนุชนารถ  เปOนการเร่ิมต�นมาจากแผนฯ ๔ ปU เข�าสู*กระบวนการจัดทําข�อบัญญัติ 
โครงการที่ต�องดําเนินการ ขณะนี้ ท่ีเกิดปFญหาเพราะก*อนที่จะเสนอโครงการให�
ผู�บริหารอนุมัติ น้ัน จะผิดในส*วนท่ีเปOนสาระสํา คัญซ่ึงต�องเข�าสู*กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให�เกิดความถูกต�อง ในส*วนของสาระสําคัญมีอะไรบ�างคะ 

ผอ.กองแผนฯ  เรื่องงบประมาณ เป6าประสงค)ของโครงการ วัตถุประสงค)ของโครงการ เม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงไป ต�องเข�าสู*กระกระบวนการเปล่ียนแปลงค*ะ 

 
 



๖ 

 

รองฯนุชนารถ  ก*อนที่จะจัดทําโครงการนั้น โดยเฉพาะสํานักการช*าง มีโครงการเปOนจํานวน
มาก และในส*วนของการเข�าร*วมประชุมนั้น ซ่ึงกองแผนฯจะได�ซักซ�อมความเข�าใจกับ    
ผู�ป ฏิบัติ  ขอให�พิจารณาโครงการฯแต*ละโครงการให� มีความสอดคล�อง กัน                      
กับงบประมาณ และตัวชี้วัดต�องสัมพันธ)กัน 

ประธานฯ  ในการจัดทําแผนฯ/โครงการต*างๆ ขอให�พิจารณาปรับแผนฯ ให�มีความ
สอดคล�องตรงกันครับ 

ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  มีประเด็นปFญหาตั้งแต*ส*วนกลางมา จะสังเกตุถ�าเปOนท�องถ่ิน และอปท.               
ทางส*วนกลางจะให�ทําแผน ๔ ปU แต*ในส*วนของกรม เรื่องแผน ๔ ปU ยังไม*ชัดเจน                        
บางประเด็นบางคร้ังวางแผนไว�เก่ียวกับงบอุดหนุน โครงการที่พิเศษหรือเร*งด*วน ก็จะ
ส*งผลเร่ืองการจัดทําแผนฯด�วย ได�หารือกับกองแผนฯ เรื่องการศึกษา เพราะในฝDาย
งบประมาณเปOนอีกส*วน และฝDายวิชาการก็เปOนอีกส*วน จึงได�สอบถามส*วนกลาง                 
ว*าต*างส*วนต*างก็ให�เสนอไป รวมไปถึงเรื่องส*วนการศึกษา ทางส*วนกลางยังไม*มีความ
ชัดเจน 

หน.สป.อบจ.  ถ�าพิจารณาจากปFญหา ในกระบวนการผลสัมฤทธิ์ของ อบจ.เชียงราย จะมีอยู* 
๓ ระดับ มีผู�จัดทําโครงการฯ , แผนฯ , และการจัดทําข�อบัญญัติ ซ่ึงทั้ง ๓ ส*วนต�อง
เหมือนกัน ข้ันแรกผู�จัดทําโครงการต�องสําคัญท่ีสุด เพราะข�อมูลต*างๆ ในการจัดทํา
แผน ต�องมาจากผู�จัดทําโครงการ ปFญหาที่เกิดข้ึนท่ีผ*านมาเน่ืองจากการเขียนโครงการ
ไม*ชัดเจน จึงควรให�ความสําคัญในข้ันแรกคือผู�จัดทําโครงการ เพื่อให�มีการแก�ไข                
ในข�อบัญญัติน�อยที่สุด 

รองฯนุชนารถ  ตามที่ท*านหัวหน�าสํานักปลัดฯ ได�เสนอความเห็นมานั้น ทางกองส*งเสริมฯ                
ขอนําร*องให�ซ่ึงจะมีการประชุมทุกกลุ*มที่เก่ียวข�องกับกองส*งเสริมฯ เพื่อหารือและได�
ดําเนินการให�ตรงกับกลุ*มเป6าหมาย  

ผอ.ส*วนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  ในส*วนของสํานักการช*าง จะมีงบประมาณหลายส*วน จากท่ีท*าน ผอ.กองแผน 
ได�ชี้แจงถึงเรื่องงบประมาณต�องตรงกับแผน แต*ในส*วนของสํานักการช*าง เช*น            
ในข�อบัญญัติ ๒๕๖๑ ซ่ึงจะดําเนินการในปU ๒๕๖๒ และราคากลางมีการเปลี่ยนแปลง 
จะต�องปรับแผนหรือไม* 

ผอ.กองแผนฯ  ต�องมีการเปลี่ยนแผนฯ ก*อน แล�วเข�าสู*กระบวนการแก�ไขที่สภาฯ เพราะ
จํานวนเงินเปลี่ยนไปในหมวดค*าครุภัณฑ) ที่ดิน และสิ่งก*อสร�าง เปOนการเปลี่ยนแปลง
แผน ค*ะ 

ประธานฯ  เชิญกองพัสดุและทรัพย)สินครับ 
ผอ.กองพัสดุฯ  ในช*วงนี้เปOนไตรมาสแรกของปUงบประมาณ การจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือ

จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขณะนี้ในส*วนของกองพัสดุฯได�จัดทํา
แผนจัดซ้ือจัดจ�างในส*วนของข�อบัญญัติทุกรายการเรียบร�อยแล�ว รวมถึงรายการ              
ท่ีกันเงินปU ๒๕๖๐ ต�องจัดทําแผนในปUน้ีด�วย รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีได�รับจากกรมได�นํา
ลงแผนจัดซ้ือจัดจ�างเรียบร�อยแล�ว สําหรับส*วนราชการกอง/สํานัก ที่มีความประสงค)
จะทําตามแผนจัดหาพัสดุ สามารถดําเนินได�ตามแผนฯ ขอฝากส*วนราชการต*างๆ               
ในการจัดหาพัสดุหรือบันทึกในหลักการให�กําหนดด�วยว*าอยู*ในห�วงเวลาใด เพื่อให�ตรง
กับ EGP หากไม*ตรงกับห�วงเวลา เพื่อให�เกิดความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการจัดหาพัสดุ ให�ขออนุมัติผู�บริหารไปพร�อมกัน และตรวจสอบระยะเวลาห�วงการ
จัดหาพัสดุ หากไม*ตรงกับห�วงเวลาก็ขอให�ขออนุมัติในหลักการพร�อมกันได�เลยค*ะ    
เพื่อไม*ให�เกิดความล*าช�า  สําหรับแผนการจัดหาพัสดุ ได�ประกาศแล�วสามารถส*งเร่ือง
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ขออนุมัติในหลักการให�กองพัสดุฯ ดําเนินการจัดหาได�ค*ะ สําหรับการจัดหาพัสดุ             
ในส*วนของงบประมาณรายจ*ายปU ๒๕๖๐ ส*วนของวัสดุ ครุภัณฑ) บางส*วนราชการได�
ให�กองพัสดุฯได�ดําเนินการจัดหาบ�างแล�ว ส*วนงบท่ีดินและส่ิงก*อสร�าง และงบที่กันเงิน
มาได�เร่ิมดําเนินการ การกันเงินมีหลายโครงการตามท่ีกองคลังได�เสนอมา ทางกอง
พัสดุฯยังไม*สามารถดําเนินการได�เนื่องจากสํานักการช*างได�ดําเนินการจัดทําราคากลาง
และติดปFญหาด�านพื้นที่บางส*วน ซ่ึงทางสํานักการช*างจะได�นําเรียนในที่ประชุมคร้ัง
ต*อไป ในเรื่องเงินอุดหนุนได�ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ใหม* มีการดําเนินการเน่ืองจาก
งบประมาณที่ได�รับค*อนข�างสูง ขณะน้ีได�นําเสนอผู�บริหารแล�ว  

  สําหรับเร่ืองทรัพย)สินมีเรื่องแจ�งให�ทราบ คือ ท*าเรือท่ี อ.เชียงของ ขณะนี้
ได�รับหนังสือจากโยธาธิการจังหวัดแล�ว ขออนุญาตรื้อถอน ซ่ึงจะได�นําเรียนผู�บริหาร
ทราบต*อไป 

ผอ.กองแผนฯ  ขอเพิ่มเติมในเรื่องการจัดหาคอมพิวเตอร) ให�แต*ละกอง/สํานัก เร*งดําเนินการ
ส*งเร่ืองมาที่กองแผนฯ เพื่อจะได�ทําเร่ืองไปที่คณะอนุกรรมการจังหวัดพร�อมกัน 

ผอ.กองพัสดุฯ  เรื่องของ CCTV ได�รับการอนุมัติหรือยัง 
ผอ.กองแผนฯ  ขอตรวจสอบอีกคร้ังค*ะ 
หน.รัชนี  ขออนุญาตสอบถาม ขณะนี้มีหนังสือจากหลายๆ สถาบันเข�ามาสอบถาม

เก่ียวกับระเบียบในการจัดหาพัสดุฯ ซ่ึงในการอบรมนั้น จะขอสอบถามกองพัสดุฯ            
ว*ากองอ่ืนมีส*วนเก่ียวข�องมากน�อยเพียงใด จะให�กองอ่ืนเข�าร*วมอบรมด�วยหรือไม* หรือ
กองพัสดุฯ จะได�มีการนําความรู�มาถ*ายทอดอย*างไร เพราะมีผู�ที่สนใจจะเข�าร*วมอบรม
เปOนจํานวนมาก จึงขอหารือในท่ีประชุมค*ะ 

ผอ.กองพัสดุฯ  ขณะนี้ในเร่ืองการจัดหาพัสดุ ขอให�กองพัสดุฯ เปOนผู�ดําเนินการก*อน เพราะ
ในส*วนของรายละเอียดปลีกย*อยในระบบมีจํานวนมาก เพื่อไม*ให�เกิดปFญหา และใน
ส*วนของโรงเรียนเพื่อให�เกิดความคล*องตัว และเกิดประสิทธภาพในการทํางาน          
จึงอยากให�เปOนเจ�าหน�าท่ีพัสดุเอง สําหรับกองพัสดุฯได�แต*งตั้งหัวหน�าหน*วยงานย*อย
ของโรงเรียนแล�วเปOนหัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสดุ คือท*าน ผอ.รร.อบจ. ได�ดําเนินการส*งเร่ือง
ไปยังกรมบัญชีกลางแล�ว ส*วนเจ�าหน�าที่พัสดุ ทางสํานักการศึกษาฯ จะได�แต*งตั้ง
เจ�าหน�าที่มาเพื่อดําเนินการในส*วนของโรงเรียน   จึงขอนําเรียนในที่ประชุมว*าในช*วงนี้
ขอให�กองพัสดุฯ ได�ดําเนินการไปก*อนค*ะ 

หน.สป.อบจ.  ในช*วงน้ีเปOนการเปลี่ยนแนวทางในการจัดหาพัสดุฯ ซ่ึงท่ีผ*านมา ทางกอง/
สํานัก จะจัดส*งเจ�าหน�าที่ท่ีได�ปฏิบัติงานด�านน้ีเปOนหลักไปก*อน เห็นว*าช*วงน้ีควรให�ทาง
กองพัสดุฯที่ทํางานด�านนี้โดยตรงได�เรียนรู�และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให�การ
ดําเนินการเปOนไปตามระเบียบฯ และ พ.ร.บ.นี้ และข้ันตอนต*อไปกองพัสดุฯนําความรู�
มาถ*ายทอดให�กับเจ�าหน�าท่ีแต*ละกองท่ีเก่ียวข�องทราบ 

ประธานฯ  เชิญสํานักปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 
หน.สป.อบจ.  ๑.เร่ืองการอยู*เวรยามรักษาสถานท่ีราชการ เนื่องจากได�มีการ Workshop  

ได�นําข�อเสนอในท่ีประชุมตามท่ีได�เสนอแนวทางผู�ที่อยู*เวรยาม ๒-๓ เดือน/คร้ัง                 
เปOนช*วงเวลาที่เหมาะสม ส*วนผู�ตรวจเวรจะเปOน หน.ฝDาย หรือ ผอ.ส*วน เดือนละ ๒-๓ 
คร้ัง จึงได�นําข�อเสนอในที่ประชุมมาพิจารณาเพื่อเสนอผู�บริหารซ่ึงเห็นชอบ ผอ.สํานัก , 
ผอ.กอง , หน.สํานัก เปOนผู�ตรวจเวรยามด�วย เพื่อเปOนการลดภาระของผู�ตรวจเวรยาม
ด�วย 
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  ๒.เรื่องการบันทึกปฏิทินการปฏิบัติราชการของส*วนราชการภายใน ซ่ึงที่ผ*าน
มาได�มีการเชิญเจ�าหน�าที่ให�บันทึกเร่ืองการจัดทําปฏิทินของกอง/สํานัก ต*างๆ เก่ียวกับ
กิจกรรมโครงการต*างๆ รวมถึงการเชิญผู�บริหารเปOนประธานฯ ปรากฎว*ายังไม*มีการ
ปฏิบัติอย*างจริงจัง เพราะยังมีการกําหนัดวันท่ีซํ้าซ�อนกัน ขอฝากเร่ืองการใช�ปฎิทิน
เพื่อเปOนเคร่ืองมือในการนัดวันผู�บริหาร และเปOนการประชาสัมพันธ)กอง/สํานัก ต*างๆ 
เพื่อจะได�ติดตามโครงการ/กิจกรรมต*างๆ  

  ๓.การมอบหมายคณะทํางาน LPA ขอให�แจ�งคณะกรรมการแต*ละกองรวม
รวมจัดเก็บเอกสาร โดยยึดตัวชี้วัดเดิมเปOนแนวทาง 

  ๔.เร่ืองการใช�ห�องประชุมยอแสงธรรม และห�องประชุมธรรมรับอรุณ สํานัก
ปลัดฯเปOนผู�รับผิดชอบ ส*วนห�องประชุมเก�าจอม กองการเจ�าหน�าท่ีเปOนผู�รับผิดชอบ       
ซ่ึงคร้ังต*อไปจะไม*มีการประชุมแบบโตmะกลม แต*จะทําเปOนรูปแบบตัว U ซ่ึงทางสํานัก
การช*างได�ดําเนินการเปOนท่ีเรียบร�อยแล�ว 

ประธานฯ  ในเร่ืองการอยู*เวรยาม เปOนนโยบายที่สําคัญ หากผู�ตรวจเวรยามไม*มาตรวจ              
ก็ถือว*ามีความบกพร*อง และมีความผิดด�วย ขอฝากที่ประชุมให�ตระหนักการอยู*เวร
ยามและการตรวจเวรยามถือเปOนหน�าที่ที่สําคัญละเลยไม*ได� ต�องปฏิบัติโดยเคร*งครัด 
หากเกิดความเสียหายจะมีโทษร�ายแรง 

  เชิญสํานักการช*าง 
ผอ.ส*วนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  ทางสํานักการช*าง ขอแจ�งให�ทราบในส*วนของส*วนพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 

ขณะนี้การทําระบบงานภายในใหม* ซ่ึงแบ*งเปOน ๖ โซน เรื่องของเคร่ืองจักร และมี
นโยบายการนําเคร่ืองจักรไว�ในพื้นที่ เพื่อลดค*าใช�จ*ายในการเดินทางตลอดจนเปOนการ
เพิ่มประสิทธิภาพให�ประชาชนในแต*ละโซน สามารถจัดทําพร�อมกันได�เลยและมีนาย
ช*างรับผิดชอบแต*ละโซน ขณะนี้อยู*ระหว*างการดําเนินการ คาดว*าภายในเดือน
ธันวาคม จะมีการเริ่มปฏิบัติครับ 

ประธานฯ  เห็นด�วยอย*างยิ่ ง เพราะมักจะมีปFญหาเ ร่ืองของประชาชนร�องขอมา                         
ซ่ึงบางคร้ังเครื่องจักรอยู*ไกลพื้นท่ีนั้น และเพื่อให�เกิดความคล*องตัว ลดภาระค*าใช�จ*าย
การขนย�ายพื้นท่ีห*างไกล  

  เชิญกองส*งเสริมคุณภาพชีวิต และขอฝากเร่ืองตลาดประชารัฐ เนื่องจากเปOน
นโยบายของทางจังหวัดด�วย เพื่อให�มีการจัดกิจกรรมอย*างต*อเนื่อง 

ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  ขออนุญาตครับ มีข�อสะท�อนมาจากเจ�าคณะจังหวัด เน่ืองจากการจัดกิจกรรม
บริเวณลานธรรม เก่ียวกับการใช�เครื่องเสียงต*างๆ ตลอดจนถึงผู�ที่ต�องการใช�ห�องนํ้า
และเข�าไปใช�บริเวณในวัด รวมไปถึงเรื่องการจอดรถในวัด จึงขอฝากนําเรียนกับผู�จัด
งานและในที่ประชุมเก่ียวกับการจัดงานด�วยครับ 

รองฯ นุชนารถ  ในฐานะรักษาการ ผอ.กองส*งเสริมฯ รับข�อเสนอของท*าน ผอ.สํานักการศึกษา
ฯ และจะนําเข�าที่ประชุมกองส*งเสริมฯ เพื่อหารือแนวทางต*อไป 

  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีการดําเนินการร*วมกับจังหวัดเชียงราย 
ท�องถ่ิน สาธารณสุข click off เรื่อง การจัดการขยะในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย  
ซ่ึงทาง สตง.พิเศษ ได�ประเมินโครงการเก่ียวกับเร่ืองการจัดการขยะของจังหวัด
เชียงราย ซ่ึงมีหลายภาคส*วนต�องชี้แจง แต*ในส*วนขององค)การบริหารส*วนจังหวัด
เชียงรายได�รับผิดชอบเก่ียวกับขยะของเสียอันตรายซ่ึงข�อนี้ ทาง สตง.ไม*มีการทักท�วง 
และได�ชื่นชม อบจ.เชียงรายดําเนินการได�ดี 
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  ในการดําเนินการจัดทําโครงการต*าง ขอให�แต*ละกองคํานึงถึงผู�มีส*วนได�เสีย
ทุกภาคส*วน ซ่ึงจะสามารถตอบโจทก)ได�ในโครงการน้ัน เพื่อให�มีความคุ�มค*าและเกิด
ประโยชน) 

ประธานฯ  เชิญกองกิจการสภาฯ ครับ 
ผอ.กองกิจการสภาฯ  กองกิจการสภาฯ มีเรื่องแจ�งเพื่อทราบ ๒ เร่ือง คือ 
  ๑.งานที่วางแผนการตรวจรายงานการประชุม เดือนตุลาคม ซ่ึงมีการประชุม

เดือนกันยายน บางท*านท่ีต�องการเอกสารรายงานการประชุมซ่ึงมีรายละเอียดจํานวน
หลายหน�า และอาจจะแนบเปOนเอกสารในการเบิกจ*าย ซ่ึงยังไม*ได�ตรวจรายงานการ
ประชุม จึงขอหารือในท่ีประชุมเก่ียวกับการแนบเอกสารรายงานการประชุม 

  ๒.โครงการท่ีจะต�องเตรียมดําเนินการ ซ่ึงบางโครงการต�องประสานกับทาง 
สมาชิกสภาฯ ขณะน้ีจะให�เจ�าหน�าท่ีเตรียมการเบื้องต�นก*อน  

หน.สป.อบจ.  ขอเสนอข� อ คิด เ ห็น  ในกา รจั ดทํ า รายงานการประชุม เพื่ อ ใช� แนบ                
เปOนเอกสารประกอบการเบิกจ*าย โดยเฉพาะกองคลัง ซ่ึงต�องมีการรับรองด�วย แต*ถ�า
เปOนการแนบครั้งแรกก็ไม*เปOนไร และรับรองโดยผู�ถอดรายงานการประชุม แต*หากไม*
ตรงกับฉบับจริง เพราะเก่ียวกับเร่ืองระยะเวลา ขอฝากเปOนเปOนประเด็นข�อคิดเห็นครับ 

ผอ.กองกิจการสภาฯ  ในการประชุมหากมีค*าอาหาร หรืออาหารว*าง น้ัน จะใช�เปOนเอกสารแนบการ
เบิกจ*ายได� 

ผอ.กองคลัง  ประเด็นนี้หากมีการเบิกค*าอาหารว*าง ในการประชุมคร้ังนั้น แต*ยังไม*ได�
เบิกจ*ายและตั้งฎีกาไว�ก*อน  เม่ือมีการประชุมเสร็จแล�วการวางฎีกาต�องแนบรายงาน
การประชุมและผู�เข�าร*วมประชุมด�วย 

หน.สป.อบจ.  เดิมน้ัน ได�ปฏิบัติมาแบบนี้ แต*ทาง สตง.ต�องการรายละเอียดท่ีแนบมากข้ึน 
ผอ.กองคลัง  ในการเบิกจ*ายฎีกานั้น ได�มีการเบิกต�นปUงบประมาณ หากนํารายงานการ

ประชุมแนบเดือนตุลาคม การค�นหาฎีกามีความยุ*งยาก ซ่ึงได�เรียงตามเลขที่เช็คแล�ว 
หน.สป.อบจ.  ปFญหาที่เกิดข้ึนคือจํานวนหน�ารายงานการประชุมมีจํานวนมาก ซ่ึงระยะเวลา

การถอดรายงานการประชุมไม*สามารถดําเนินการทันได�หลังจาก ๗ วัน 
หน.รัชนี  ในส*วนของหน�างบรายละเอียดฎีกา จะมีช*องผลัดส*งใบสําคัญ สามารถใช�ส*วน

น้ันได�หรือไม* 
ประธานฯ  อาจจะให�ผู�บริหารรับรองก*อน  เพราะเป6าหมายการตรวจสอบคือ สตง. 
หน.สป.อบจ.  เนื่องการรายงานการประชุมต�องถอดทุกคําพูด ซ่ึงต�องใช�ระยะเวลา 
ผอ.กองคลัง   ในการเบิกจ*ายค*ารับรองหรือค*าเบ้ียเลี้ยง ค*ารับรอง อปท. ตามระเบียบฯ              

ให�เบิกจ*ายได�เท*าที่จ*ายจริง และให�แนบบัญชีรายชื่อบุคคลและรายงานการประชุม
ประกอบการเบิกจ*าย  แต*ถ�าสิ้นปUกองกิจการสภาฯ จะรับผิดชอบในการนํารายงาน
การประชุมมาแนบให� กองคลังจะค�นหาฎีกาเพื่อจะได�นํารายงานการประชุมให�แนบ 

ประธานฯ  เชิญทาง โรงเรียน อบจ. 
ผู�แทน รร.อบจ.  ในส*วนของโรงเรียนของแจ�งความเคล่ือนไหว ได�มีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาท่ีผ*านมา โดยหลักการได�รับการอนุมัติความเห็นชอบในการเปXดหลักสูตร
เพิ่มเติม ในปUการศึกษาหน�า คือ หลักสูตรพาณิชนาวี กับ หลักสูตรห�องเรียนเชฟ (การ
ทําอาหาร) เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ซ่ึงอยู*ระหว*างวาง
โครงสร�างหลักสูตร เบื้องต�นได�ติดต*อกับหน*วยงานต*างๆเพื่อจัดทํา MOU ร*วมกัน              
ขอแจ�งในที่ประชุมเพื่อทราบครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  



๑๐ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
รองฯนุชนารถ  จากท่ีมีปFญหาด�านแผนท่ีจะให�การจัดซ้ือจัดจ�าง ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ�าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให�การจัดทําโครงการมีประสิทธิภาพ 
โครงการทุกโครงการอยากให�ช*วยตรวจสอบก*อนที่จะถึงผู�บริหาร โดยการผ*านกอง
แผนฯ ให�ช*วยตรวจสอบตรงกับแผน ๔ ปU และข�อบัญญัติหรือไม* และตรวจเช็คกับกอง
พัสดุฯ ซ่ึงจะมีแผนจัดซ้ือจัดจ�างอยู* และให�กองพัสดุฯ ช*วยตรวจสอบว*ารายละเอียด
ตรงกันหรือไม* จึงขอความร*วมมือให�ช*วยกันในเรื่องการตรวจสอบค*ะ เพื่อป6องกันความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึน และขอฝากท*าน ผอ.กอง/สํานัก ถึงเจ�าหน�าท่ีที่ได�จัดทําโครงการ
ต*างๆ ได�ถือเปOนแนวทางปฏิบัติดําเนินการตามข้ันตอนนี้  

ประธานฯ  การนําสินค�าเข�ามาขายในสํานักงาน ไม*ได�วางระเบียบไว�ตั้งแต*แรก ทําให�
แม*ค�านําสินค�ามาจําหน*ายและเกิดปFญหา จึงได�หารือกับหลายๆฝDายในเร่ืองการจัด
ระเบียบ ซ่ึงหากนํามาขายในช*วงเวลาเลิกงานก็สามารถจําหน*ายได� แต*หากขายใน
ช*วงเวลาการทํางาน หรือมีผู�มาติดต*อราชการทําให�เกิดปFญหาไม*มีที่จอดรถ จึงมี
นโยบายไม*ให�ขายสินค�าบนทางฟุตบาทหรือทางบริเวณการจราจร แต*จะให�ไปขายใน
โซนโรงอาหาร และให�ถือปฏิบัติโดยเคร*งครัด และขอฝากทางกองป6องกันฯ ช*วยตรวจ
ตราในเร่ืองน้ีด�วยครับ 

รองฯนุชนารถ  เพื่อให�การปฏิบัติเปOนไปแนวทางเดียวกัน จะมีค*าบริหารจัดการ ซ่ึงทาง
หัวหน�าสํานักปลัดฯ ได�รับเรื่องนี้ไปดําเนินการ รวมไปถึง กองป6องกันฯ และนายช*าง
นิมิตร เพื่อจะได�หารือร*วมกันแก�ไขปFญหาน้ีค*ะ 

หน.สป.อบจ.  ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติการบริหารจัดการร�านค�า สืบเน่ืองจากมีผู�มา
ขายสินค�าบริเวณทางเท�า และมีผู�มาติดต*อราชการจํานวนมาก จํานวนรถของผู�มา
ติดต*อราชการก็มีมากด�วย จึงเกิดปFญหาสถานที่จอดรถไม*เพียงพอ ซ่ึง รปภ.ได�ปฏิบัติ
ตามหน�าท่ีและไม*ได�รับความร*วมมือ และเข�าสู*กระบวนการเจรจา ขณะนี้อยู*ในช*วง
ระยะเวลาการทดลอง และพิจารณาดําเนินการอยู* 

หน.ไพรวรรณ (รก.ผอ.กจ)  ขออนุญาตหารือเรื่องการเบิกค*าใช�จ*ายในการฝsกอบรม ซ่ึงกองการเจ�าหน�าที่
รับผิดชอบอยู*ขณะนี้ ในการเบิกจ*ายเดินทางไปราชการแต*ละครั้งขอให�ทางกองคลัง
ช*วยตรวจสอบ เช*น การเดินทางไปอบรมที่สถาบันฯ ตามหลักแล�วต�องเข�าโรงแรมหรือ
ท่ีพักแล�วของสถาบัน  แต*การออกไปพักข�างนอกและเบิกค*ารถแท็กซ่ี ๒ ต*อน้ัน             
ในความเห็นส*วนตัวเห็นว*าไม*เหมาะสม จะมีแนวทางอย*างไร และวันที่อบรมเสร็จแล�ว
จะเดินทางกลับวันถัดไป แต*ละครั้งในการเดินทางไปราชการมักจะมีฎีกาที่ด*วนไม*มี
เวลาในการตรวจสอบ ขอหารือว*าจะมีแนวทางการดําเนินการอย*างไรค*ะ 

ประธานฯ  ในการเบิกเ งินค*ารถแท็กซ่ี  เห็นว*าน*าจะเปOนค*า ใช�จ*ายที่ เ กิด ข้ึนจริง            
หากสถานที่ฝsกอบรมดังกล*าวมีท่ีพักให� ก็ควรเข�าพักสถานที่ฝsกอบรม เว�นแต*ที่พัก
ดังกล*าวจํานวนห�องพักเต็มแล�ว 

หน.สป.อบจ.  ในการเบิกเงินค*าใช�จ*ายเร่ืองของวันอบรมท่ีเบิกจ*ายสําหรับค*าท่ีพักเห็นว*า
เปOนไปตามสิทธิโดยระเบียบฯ แต*จะมีปFญหาตามท่ี หน.ไพรวรรณ ได�กล*าวมามีการ
เดินทางไปล*วงหน�าและเข�าพักโรงแรมที่ไม*ได�จัดฝsกอบรม ซ่ึงเห็นว*าจะเปOนนโยบาย
ของผู�บริหารหากเปOนโรงแรมน้ันเปOนสถานท่ีฝsกอบรมควรเข�าพักในโรงแรมน้ัน หากเข�า
พักโรงแรมอ่ืนขอให�การเบิกนั้นเปOนไปตามข�อเท็จจริง  ขอนําเสนอเปOนความเห็น หาก
จําเปOนต�องเข�าพักโรงแรมอ่ืนไม*ควรให�ไกลจากสถานท่ีอบรมมากเกินไป 



๑๑ 

 

ผอ.กองคลัง  ขออนุญาตค*ะ  จากการตรวจสอบเอกสารการยืมเ งิน กรณีตัวอย*าง                  
ได�สอบถามถึงการเบิกค*ารถแท็กซ่ี ซ่ึงมีข�อสังเกตุที่พักไกลจากสถานที่อบรม ทําให�
ยอดเงินที่เบิกค*ารถแท็กซ่ีจํานวนมาก 

หน.สป.อบจ.  เพื่อเปOนการเบิกค*าใช�จ*ายตามสิทธินั้น ในการเดินทางไปราชการก*อนและหลัง 
๑ วัน เบิกได�ตามระเบียบฯ และการเบิกค*ารถแท็กซ่ีให�เบิกตามข�อเท็จจริง 

หน.ไพรวรรณ (รก.ผอ.กจ)  ขออนุญาตค*ะ  ในเบื้องต�นขอให�แต*ละกองได�ตรวจสอบกลั่นกรองความ
ถูกต�องก*อน และเม่ือมาถึงกองการเจ�าหน�าที่แล�ว จะมีแต*ฎีกาที่เร*งด*วนทําให�ไม*มีเวลา
ในการตรวจสอบ 

รองฯนุชนารถ  ตามข�อเท็จจริง กองการเจ�าหน�าท่ีอาจจะให�กองคลังช*วยตรวจสอบความ
ถูกต�องเก่ียวกับค*าใช�จ*ายดังกล*าว 

ประธานฯ  ขอให�เปOนนโยบายและแนวทางโดยยึดความจําเปOนและประหยัดถูกต�องตาม
ระเบียบฯ  และฝากถึง ผอ.กอง/สํานัก ช*วยตรวจสอบกลั่นกรองข้ันต�น 

หน.สป.อบจ.  ขอมอบหมายให�คุณรุ*งนภา พัวนุกุลนนท) นิติกรชํานาญการ ช*วยดําเนินการ
จัดทําข้ันตอนตามท่ีท*าน รองฯนุชนารถ ได�ให�แนวทางการปฏิบัติมานั้น 

ประธานฯ  ขอฝากให�ทุกๆกองได�ช*วยกันตรวจสอบเร่ืองน้ี 
หน.สป.อบจ.  เร่ืองการประหยัดพลังงาน ซ่ึงคะแนนตกมาตลอด เดิมทีให�คุณศุภกร          

รุ�งคุ�มชาญ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ดําเนินการเพื่อให�เกิดเปOนรูปธรรม มี
มาตรการปXดไฟช*วงพักเท่ียง ปรากฎว*าในเชิงของข�อมูลไม*สามารถได�ตัวเลขท่ีประหยัด 
ซ่ึงการใช�ไฟฟ6าเปOนระบบรวม ค*ามิเตอร)จึงมีหน*วยที่สูงอยู* จึงขอหารือขอความเห็นว*า
ให�สํานักการช*าง และสํานักปลัดฯ โดยฝDายที่เก่ียวข�องได�พิจารณาแนวทางในการติด
มิเตอร)ตามกอง/สํานัก ได�หรือไม* หรือกิจกรรมต*างๆ ซ่ึงจะทําให�เห็นได�ว*าการใช�ไฟฟ6า
จํานวนเท*าไหร* มีการลดลงหรือไม* ขอฝากที่ประชุมได�พิจารณาและขออนุมัติจาก
นายก อบจ.เชียงราย เพื่อเปOนแนวทางให�สํานักการช*าง และสํานักปลัดฯ ใช�เปOนแนว
ทางการประสานในเรื่องนี้ 

ประธานฯ  เปOนเร่ืองที่ดี แต*ในแนวทางปฏิบัติการเบิกจ*ายหากมีมิเตอร)หลายๆมิเตอร)                 
จะมีปFญหาเร่ืองการเบิกจ*ายหรือไม* หากไม*มีปFญหาก็เห็นด�วยเพื่อเปOนมาตรการในการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประหยัดพลังงาน 

ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  มีโครงการหน่ึงท่ีกระทรวงพลังงานได�ร*วมกับ โรงเรียน อบจ. ระบบไฟแสง
สว*าง ซ่ึงกลางวันจะให�แผงโซล*าเซล แต*หากใช�เคร่ืองคอมพิวเตอร)ก็ใช�ระบบไฟฟ6าได�
เลย จากการสอบถามทางโรงเรียนนั้น ปริมาณการใช�ไฟฟ6าลดลง 

ผอ.ส*วนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  เรียนท*านประธานฯ ขอชี้แจงเก่ียวกับกรมพลังานในการเปลี่ยนหลอดไฟของ
สํานักงานทั้งหมดเปOนหลอดไฟ LED ขณะน้ีอยู*ระหว*างทางสํานักการช*างทํา TOR กับ
มหาวิทยาลัยพะเยา หากโครงการนี้สําเร็จตั้งเป6าไว� ๓๔ ล�าน หากเปลี่ยนเปOนหลอดไฟ 
LED ท้ังหมดจะประหยัดไฟฟ6าได� ๕๐%  

หน.สป.อบจ.  อาจจะมีการลดการใช�พลังงานได� แต*ขณะนี้ไม*ได�แยกจากสวนไม�งามริมน้ํากก 
หรือกิจกรรมต*างๆ มาตรการในสํานักงานอาจจะลด แต*ยอดรวมไม*สามารถทราบว*า
ส*วนใดจะลดหรือไม* สําหรับการเบิกจ*ายจะเปOนยอดรวม เน่ืองจากมีหลายส*วน ในเร่ือง
การประหยัดพลังงานอาจจะนําเสนอให�เห็นในส*วนของสํานักงาน 

 
 
 



๑๒ 

 

ประธานฯ  ขอฝากทุกกองช*วยกันในเร่ืองมาตรการการประหยัดพลังงาน 
รองฯนุชนารถ  อีกวิธีตามท่ีได�แจ�งหากมีความเห็นตรงกันในช*วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

จะไม*เปXดเคร่ืองใช�ไฟฟ6า และจะมีตัวควบคุมในการตัดไฟ แต*บางคร้ังอาจจะมีภารกิจที่
เร*งด*วนท่ีจะเปOนต�องทํา แต*หากมีตัวควบคุมในการตัดไฟช*วงเวลานั้น ก็ถือว*าเปOนการ
ประหยัดพลังงานและปริมาณการใช�ไฟฟ6าลดลงได�  

รองฯนุชนารถ  ในปUแรก ตัดจากมิเตอร)จากสวนไม�งาม กับสํานักงาน และฝากทางสํานักการ
ช*างเตรียมการในการแยกมิเตอร)แต*ละกองไว� เพื่อจะได�เปรียบเทียบว*ากอง/สํานัก ใดมี
การใช�พลังงานลดลงหรือไม* 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบดําเนินการตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองอ่ืนๆ 

หน.สป.อบจ.  ตามที่ท*านประธานฯในการประชุม ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ)ของการลา       
ในการลาไปต*างประเทศต�องเสนอให�ผู�ว*าราชการจังหวัดก*อน ซ่ึง อปท.บางแห*ง       
อาจเสนอหลังจากท่ีได�เดินทางกลับจากต*างประเทศแล�ว และเร่ือง การลาออกจาก
ข�าราชการหรือพนักงานตามหลักเกณฑ)ต�องยื่นหนังสือต*อนายกฯ ล*วงหน�าไม*น�อยกว*า 
๓๐ วัน กรณีน�อยกว*า ๓๐ ต�อง ต�องให�นายกฯ อนุญาตเพื่อเสนอต*อท่ีประชุม ก.จ.จ.  
กรณีในการเรียกบรรจุรับราชการ การยื่นหนังสือลาออกนั้นสามารถอนุญาตได�ทันที 
แต*กรณียื่นลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจ จะต�องมีการตรวจสอบภาระผูกพัน และ
ประวัติกับทางหน*วยงานอีกครั้ง ซ่ึงกรณีนี้ต�องยื่นหนังสือลาออกไม*น�อยกว*า ๓๐ วัน 

ประธานฯ  ในเรื่องของงานบุคคลนั้น มีการเคลื่อนไหวบุคลากรเปOนจํานวนมาก ตามที่
ท*านรองผู�ว*าฯ ได�กล*าวมาขอให�ทุกคนได�ให�ความสําคัญเร่ืองน้ี ในส*วนของสมาชิกสภา
ฯ ขอฝากทางกองกิจการสภา ด�วยครับ 

รองฯนุชนารถ  ขอฝากท่ีประชุม ในส*วนของหน*วยงาน อบจ.เชียงราย เน�นการทํางานแบบมี
ส*วนร*วมบูรณาการร*วมกัน ส*วนของด�านสิ่งแวดล�อมของกองส*งเสริมฯ ท่ีได�รับผิดชอบ
อยู* ขณะนี้ได�ทํางานบูรณาการร*วมกับกองป6องกันฯ งานแรกท่ีขอฝากท*านรองฯ
บรรเจิด คือโครงการอบรมสัมมนา ณ องค)การบริหารส*วนจังหวัดกระบ่ี ขอฝากในส*วน
กองส*งเสริมฯจะดําเนินการเร่ืองการจัดทํานํ้าอย*างยั่งยืน โดยใช�โมเดลฝายมีชีวิตของ 
จ.กระบ่ี นํามาใช� ขอฝากทุกท*านที่ได�ไปศึกษาดูงานกลับมาแล�วนําความรู�มาทํา
โครงการน้ีให�เกิดประสิทธิภาพ และปรับปรุงพัฒนาเพื่อทําให�ดียิ่งข้ึน 

ประธานฯ  ขอฝากเรื่องหนังสือ ซ่ึงบางคร้ังต�องมอบหมายไปยังส*วนราชการต*างๆในสังกัด 
บางเรื่องคาบเก่ียวกับส*วนราชการหลายส*วน ซ่ึงจะต�องมีหน*วยงานต�นเรื่องที่
รับผิดชอบและเสนอหนังสือนั้นเปOนแนวทางให�ผู�บริหารได�ลงนามสั่งการต*อไป หาก
เปOนหนังสือที่เก่ียวกับระเบียบหรือเปOนการทํางานร*วมกันหลายๆหน*วยงาน ขอให�ทาง
สํานักปลัดฯเปOนผู�รับผิดชอบ และเสนอตามภารกิจของแต*ละกอง/สํานัก ท่ีมีหน�าที่
รับผิดชอบแต*ละงานเพื่อให�ผู�บริหารได�สั่งการ 

ผอ.กองป6องกันฯ  กรณีท่ีมีภารกิจเร*งด*วนที่ขอความร*วมมือให�ทาง อบจ.ได�ช*วยเหลือ ซ่ึงที่ผ*าน
มาหากผู�บริหารทราบก*อน สามารถจะสั่งการได�ทันที กรณีมีหนังสือเข�ามาเม่ือวันศุกร) 
ได�รับแจ�งเจ�าหน�าที่ภายในกองท*านนายกฯไม*ได�มอบหมาย และทาง ผอ.กอง ก็ไม*
สามารถสั่งการได�เพราะท*านนายกฯไม*ได�มอบหมาย แต*ได�มีการประสานเรียบร�อยแล�ว 



๑๓ 

 

ผอ.กองแผนฯ  ขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่อง การลาออกจากราชการหรือการลาออกของ
พนักงานจ�าง ขอฝากทางกองการเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงมีกลุ*มสวัสดิการ อบจ. บางกรณีที่
ลาออกและมาภาระผูกพันกับสวัสดิการ อบจ. ขอฝากแจ�งมาที่ ผอ.กองแผนฯ หรือ 
หน.สายสมร หากมีผู�ยื่นหนังสือลาออกจะได�ทําการตรวจสอบข�อมูลของบุคคลนั้น  

หน.สายสมร  ขออนุญาตสอบถามเก่ียวกับการจัดงานมหกรรมไม�ดอกอาเซียนของ อบจ.
เชียงราย  เนื่องจากกองกิจการสภาฯ รับผิดชอบเรื่องถนนคนเดิน และทางผู�จําหน*าย
สินค�าได�โทรมาสอบถามเก่ียวกับการจัดงาน 

รองฯนุชนารถ  นายก อบจ.เชียงราย จะประชุมเพื่อหารือกับผู�บริหาร และจะแจ�ง
รายละเอียดให�ทราบในการดําเนินการจัดงานเปOนช*วงระยะเวลาใดอีกครั้งค*ะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ป>ดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐น. 
 
 
 
 
  (นางสาวศุภิดา   เวียงเงิน)     (นางสาวพิมณพรรธน)    จินดาขัด) 
เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน                            หัวหน�าฝDายบริหารงานท่ัวไป 
 ผู�บันทึกรายงานการประชุม                                 ผู�รายงานการประชุม 
 
 
 
                  (นายดรุณพัฒน)  อินดี) 
                                 หัวหน�าสาํนักปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 

 


